

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๔๘๕๖



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า กรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นผลให้นายกเทศมนตรีที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ด้วย จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีตำบลนันทบุรี
๒. นายประทีป ทวยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน
๓. นายประเสริฐ วชิรเชื่อนขันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง

กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศกำหนดประชุมนายกเทศมนตรี เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓ คน ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เพื่อให้การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่กฎหมายกำหนด จังหวัดจึงได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมนายกเทศมนตรี เพื่อประชุมคัดเลือกกันเอง เป็นผู้แทนระดับจังหวัด จำนวน ๓ คน ไปทำหน้าที่คัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (ชั้น ๒) อาคาร อบจ.แพร่ หลังเก่า และให้เข้าประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีด้วยตนเอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งนายกเทศมนตรีพื้นที่ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสมหวัง ท่วงบางโพธิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๓



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรี
ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นผลให้นายกเทศมนตรีที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ด้วย จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีตำบลนันทบุรี
๒. นายประทีป ทวยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพัง
๓. นายประเสริฐ วชิรเชื่อนขันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ จึงประกาศให้มีการประชุมคัดเลือก นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นผู้แทนในระดับจังหวัด ไปทำหน้าที่คัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน ๓ คน ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ชั้น ๒ อาคาร อบจ.แพร่ หลังเก่า ตามกำหนดการ ดังนี้

- เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสมหวัง ท่วงบางโท
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่